



ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์) ปฏิบัติราชการประจำสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดหนองบัวลำภู

ตามประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ที่ ๖ (จังหวัดอุดรธานี) สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์) เพื่อปฏิบัติราชการประจำสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดหนองบัวลำภู นั้น

บัดนี้ การรับสมัครสอบได้เสร็จสิ้นแล้ว และได้ตรวจคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งปรากฏว่า มีผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก ตามรายชื่อ ดังนี้

เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - ชื่อสกุล
๐๐๑	นายชัยพัชญ์ ผาดำ
๐๐๒	นายเฉลิมชัย ศรีสุข
๐๐๓	นายอานนท์ ศรีพรหม
๐๐๔	นายสายัณห์ ภูอินอ้อย
๐๐๕	นายจรัส เป้าธรรม
๐๐๖	นายปรีวัฒน์ สมเล็ก

ทั้งนี้ การตรวจคุณสมบัติในการสมัครสอบและการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบนี้ สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดหนองบัวลำภู ได้ตรวจคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามเอกสารหลักฐาน และข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครสอบได้ยื่นและรับรองตนเองไว้ในใบสมัครสอบว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบ ดังนั้นหากปรากฏในภายหลังว่าผู้สมัครสอบรายใด มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบจะถือว่าผู้สมัครสอบรายนั้นขาดคุณสมบัติ และไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุ

สำหรับกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกแนบท้ายนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(นางชุตินา สิริจันทพันธ์)

ประธานกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือก

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือก
เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล
เป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์)
ปฏิบัติราชการประจำสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดหนองบัวลำภู

ตามประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๖ (จังหวัดอุดรธานี) สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์) ปฏิบัติราชการประจำสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดหนองบัวลำภู จึงกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ดังต่อไปนี้

ก. กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ

ให้ผู้สมัครสอบเข้าสอบ ตามวัน เวลา และสถานที่สอบดังนี้

วัน เวลาสอบ	ตำแหน่งและวิชาสอบ	เลขประจำตัวสอบ	สถานที่สอบ
วันพุธที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๓๐ น.	สอบข้อเขียน - ภาคความรู้ทั่วไป - ภาคความรู้ความสามารถ ที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง	} ๐๐๑ - ๐๐๖	สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัด หนองบัวลำภู อาคารประชุมอนุบาลโยชั้น ๑ ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.	- สอบสัมภาษณ์		
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.	ทดสอบความสามารถใน การขับรถยนต์		

ให้ผู้เข้าสอบไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มสอบ ๓๐ นาที

ข. ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

ดำเนินการสอบคัดเลือกโดยวิธีสอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ และทดสอบความสามารถในการขับรถเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติขนส่งทางบกกว่าด้วยการจราจร และเกี่ยวกับเครื่องยนต์ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงที วาจา ทัศนคติ และบุคลิกภาพ และทดสอบความสามารถในการขับรถยนต์

๑. ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้

๑.๑ แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม สวมเสื้อเชิ้ต กางเกงขายาว (ต้องไม่เป็นผ้ายีนส์หรือผ้ายัด) โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น และประพฤติตนเป็นสุภาพชน

๑.๒ เป็นหน้าที่ของผู้เข้าสอบที่จะต้องทราบวัน เวลา สถานที่สอบ

๑.๓ ในวันสอบผู้สมัครต้องนำบัตรประจำตัวสอบและบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวอื่นใดที่ทางราชการออกให้ที่มีรูปถ่ายมาในวันสอบทุกครั้ง เพื่อใช้แสดงตน หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่งมาแสดง กรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบอาจพิจารณาไม่อนุญาตให้สอบในวิชานั้นก็ได้

๒. ให้ผู้เข้าสอบจัดเตรียมอุปกรณ์ ดินสอ ปากกา ที่ต้องใช้ในการสอบ

๓. เชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่ง คำแนะนำของคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่โดยเคร่งครัด

๔. เมื่อออกจากสถานที่เข้ารับการสัมภาษณ์แล้วต้องไม่ติดต่อหรือทำการใดๆ อันเป็นการรบกวนแก่ผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์

๕. ปิดเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดในระหว่างการเข้ารับการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบและวิธีการสอบนี้หรือผู้ใดทุจริตหรือพยายามทุจริต อาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบและคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกจะพิจารณาสั่งงดการให้คะแนนเฉพาะวิชาใดวิชาหนึ่งหรือทุกวิชาก็ได้

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑



(นางชุตินา สิริจันทพันธ์)

ประธานกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือก